

# ด่วนที่สุด

ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว ๑๕๒๓



ถึง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเรณู และที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสวรรค์

ด้วยจังหวัดนครพนมได้รับแจ้งจากจังหวัดสกลนครว่า คณะอนุกรรมการสรรหาพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสกลนคร ได้ดำเนินการสรรหาพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร และได้มีประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหา ในตำแหน่งต่าง ๆ ตามประกาศคณะอนุกรรมการสรรหา เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีพนักงานส่วนตำบลผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร และ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอคุณสมบัติและการสรรหาและกระดาศำตอบพนักงานส่วนตำบล ผู้เข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ โดยจังหวัดสกลนคร ได้เรียกผู้ผ่านการสรรหาสายงานผู้บริหาร มารายงานตัวและเลือกองค์การบริหารส่วนตำบลที่ประสงค์จะไปแต่งตั้งไปแล้วนั้น

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาเป็นไปตามประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหา เรื่อง รับสมัครสรรหาพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหา เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีพนักงานส่วนตำบลผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารดังกล่าว จึงได้จัดส่งบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหา เพื่อให้ ก.อบต. จังหวัดนครพนมและองค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนมในฐานะฝ่ายเลขานุการ ก.อบต.จังหวัดนครพนม จึงให้องค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้ผ่านการสรรหาว่า ตรงตามที่กำหนดไว้ในคุณสมบัติของตำแหน่งที่จะแต่งตั้งเพื่อเสนอขอความเห็นชอบแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารต่อ ก.อบต.จังหวัด และองค์การบริหารส่วนตำบล โดยความเห็นชอบของ ก.อบต.จังหวัดนครพนมมีคำสั่งให้โอนผู้ผ่านการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ตามบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาที่ประสงค์จะไปแต่งตั้ง โดยให้องค์การบริหารส่วนตำบลที่จะมีคำสั่งให้โอนตรวจสอบคุณสมบัติของผู้นั้นก่อนเสนอขอความเห็นชอบให้โอนให้ถูกต้องตามประกาศหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง สำหรับการแต่งตั้งในครั้งนีให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๗ โดยให้องค์การบริหารส่วนตำบลต้นสังกัดเดิมมีคำสั่งให้โอนและองค์การบริหารส่วนตำบลสังกัดใหม่ที่ผู้ผ่านการสรรหาประสงค์แต่งตั้งมีคำสั่งรับโอนเป็นวันเดียวกัน ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๘



# ด่วนที่สุด

ที่ สน ๐๐๒๓.๒/ว ๒๕๗๗/๒



ศาลากลางจังหวัดสกลนคร  
ถนนศูนย์ราชการ สน ๔๗๐๐๐

๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

เรียน ประธานกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัด (ตามบัญชีแนบท้ายหนังสือ)

อ้างถึง ๑. ประกาศคณะกรรมการสรรหาพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสกลนคร เรื่อง รับสมัครสรรหาพนักงานส่วนตำบล ให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๗

๒. ประกาศคณะกรรมการสรรหาพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสกลนคร เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีพนักงานส่วนตำบลผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย บัญชีการแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร จำนวน ๑ ชุด

ตามที่คณะกรรมการสรรหาพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสกลนคร ได้ดำเนินการสรรหาพนักงานส่วนตำบล ให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร และมีการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาในตำแหน่งต่าง ๆ ตามประกาศคณะกรรมการสรรหาพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสกลนคร เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีพนักงานส่วนตำบลผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร และเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การขอคุณละคะแนนการสรรหาและกระดาศำตอบพนักงานส่วนตำบล ผู้เข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ไปแล้ว นั้น

จังหวัดสกลนคร ขอเรียนว่า เพื่อให้การดำเนินการแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหา เป็นไปตามประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศคณะกรรมการสรรหาพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสกลนคร เรื่อง รับสมัครสรรหาพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๗ ประกาศคณะกรรมการสรรหาพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสกลนคร เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีพนักงานส่วนตำบลผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ จึงขอความร่วมมือ ก.อบต.จังหวัด ดำเนินการ ดังนี้

๑. แจ้งองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้ผ่านการสรรหาว่า ตรงตามที่กำหนดไว้ในคุณสมบัติของตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง เพื่อเสนอขอความเห็นชอบแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ต่อ ก.อบต.จังหวัด และให้องค์การบริหารส่วนตำบลโดยความเห็นชอบของ ก.อบต.จังหวัด มีคำสั่งให้โอนผู้ผ่านการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารตามบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาที่ประสงค์จะไปแต่งตั้ง

/ทั้งนี้ เพื่อให้...

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความรอบคอบและถูกต้องในการให้โอน และแต่งตั้งในตำแหน่งที่ผ่านการสรรหา จึงขอให้ ก.อบต.จังหวัด ตลอดจนองค์การบริหารส่วนตำบลที่จะมีคำสั่งให้โอนตรวจสอบคุณสมบัติของผู้นั้น ก่อนเสนอขอความเห็นชอบให้โอนให้ถูกต้องตามประกาศรับสมัครสรรหา ซึ่งกำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ ตำแหน่งไว้ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง หรือตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๕/ว ๕๘ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ โดยผู้นั้นจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ครบถ้วน ในวันปิดรับสมัคร (๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) ด้วย หากไม่แนบชัดให้หรือสำนักงาน ก.อบต. สำหรับในการแต่งตั้งในครั้งนี้ ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๗ โดยให้องค์การบริหารส่วนตำบลต้นสังกัดเดิม มีคำสั่งให้โอนและองค์การบริหารส่วนตำบลที่ผู้ผ่านการสรรหาประสงค์แต่งตั้งมีคำสั่งรับโอน เป็นวันเดียวกัน ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๘

๒. แจ้งให้ผู้ผ่านการสรรหาเดินทางไปสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร ในวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมพระธาตุเชิงชุม ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดสกลนคร เพื่อรับหนังสือส่งตัวพนักงานส่วนตำบลผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายวีระ ฤกษ์วาณิชกุล)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร

ประธานกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสกลนคร

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด  
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  
ผู้ประสานงาน นางสาวณัฐชา มงคลเกตุ  
โทรศัพท์ ๐๙ ๔๓๕๘ ๑๒๔๘



บัญชีแนบท้าย

หนังสือจังหวัดสกลนคร ส่วนที่ ๓๓.๒/ว ๒๔๗๗๒ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๗  
เรื่อง การแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

- เรียน ๑. ประธาน ก.อบต.จังหวัดมุกดาหาร
๒. ประธาน ก.อบต.จังหวัดนครราชสีมา
๓. ประธาน ก.อบต.จังหวัดสุโขทัย
๔. ประธาน ก.อบต.จังหวัดหนองคาย
๕. ประธาน ก.อบต.จังหวัดมหาสารคาม
๖. ประธาน ก.อบต.จังหวัดบึงกาฬ
๗. ประธาน ก.อบต.จังหวัดนครพนม
๘. ประธาน ก.อบต.จังหวัดหนองบัวลำภู
๙. ประธาน ก.อบต.จังหวัดชัยภูมิ
๑๐. ประธาน ก.อบต.จังหวัดอุดรธานี
๑๑. ประธาน ก.อบต.จังหวัดขอนแก่น

บัญชีแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร จังหวัดสกลนคร

**รอบแรก**

ลำดับ	จังหวัด	จำนวนผู้มารายงานตัว
๑	สกลนคร	๒๙
๒	มุกดาหาร	๑
๓	นครราชสีมา	๑
๔	สุโขทัย	๑
๕	หนองคาย	๑
๖	มหาสารคาม	๒
๗	บึงกาฬ	๒
๘	นครพนม	๒
๙	หนองบัวลำภู	๒
๑๐	ชัยภูมิ	๑
๑๑	อุดรธานี	๕
๑๒	ขอนแก่น	๒
รวม		๕๙

34

บัญชีให้โอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบลผู้ผ่านการสรรหาให้ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร จังหวัดสกลนคร

แบบทำหนังสือแจ้งหัวหน้าผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ที่ สน ๐๒๓.๒/ว ๒๕๗๗/๒ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๗

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/สังกัดเดิม	ตำแหน่ง/สังกัดที่แต่งตั้ง	อัตราเงินเดือน/บาท	หมายเหตุ
๑	นาย กางเทพ กานิล	ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) อบต.เรณู อ.เรณูนคร จ.นครพนม	ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง) อบต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร	๔๑,๕๕๐	วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๘ ตั้งแต่ เป็นต้นไป
๒	นาย สมณะ รตินรภัทร	หัวหน้าสำนักงาน อบต. (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) อบต.โพธิ์สวรรค์ อ.โพธิ์สวรรค์ จ.นครพนม	หัวหน้าสำนักงาน อบต. (นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง) อบต.ด้ามม่วงคำ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร	๓๗,๕๖๐	วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๘ ตั้งแต่ เป็นต้นไป

๓